

**ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวประชุมมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 163 (11/2562) วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562**

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.1	หนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขดำที่ บ. 46/2562	สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบหนังสือแจ้งคำสั่งศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขดำที่ บ. 46/2562 โดยศาลมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ 156 (4/2562) เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ที่ให้เพิกถอนกระบวนการเสนอชื่อผู้ฟ้องคดีเพื่อดำเนินการกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	รับทราบ
4.2	การพิจารณา “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประจำวิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ. และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ พ.ศ. ...	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประจำวิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ. และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ พ.ศ. ... ตามที่เสนอสำหรับ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายสนับสนุน พ.ศ. ... เห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ มอบหมายให้วิทยาลัยการพยาบาลและศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (วังจันทน์ ริเวอร์วิว) จัดทำแผนการคืนเงินยืม เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งต่อไป	รับทราบมติ โดย นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม ในระเบียบแล้ว สำหรับ “ร่าง” ประกาศอยู่ระหว่าง การนำเสนอ อธิการบดีลงนาม ต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
4.3	รายงานความคืบหน้าการ เสนอเรื่องโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นาย ก ส ภ า มหาวิทยาลัยและกรรมการ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ผู้ทรงคุณวุฒิ (ลับ)	รายละเอียดฉบับที่กรายงานการประชุมลับ	
4.4	การพิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง โครงการทุนการศึกษาร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามและจังหวัด พิษณุโลก (เพิ่มเติม)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง โครงการทุนการศึกษาร่วมระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและจังหวัด พิษณุโลก (เพิ่มเติม) โดยนำข้อเสนอแนะของ กรรมการปรับปรุงแก้ไขต่อไป	รับทราบมติ
4.5	การหาหรือหนังสือ เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรง ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัย การพยาบาลซึ่งเป็นส่วนงาน ภายในจากผู้ที่มิใช่อายุเกินหก สิบปีบริบูรณ์	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหนังสือ เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการพยาบาลซึ่งเป็นส่วนงานภายใน จากผู้ที่มิใช่อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ โดย ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ กรรมการ	ดำเนินการจัดส่ง หนังสือไปยัง อว. แล้ว
4.6	การทบทวนแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหา อธิการบดี	สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และให้ดำเนินการ ทำหนังสือทวงถามความคืบหน้าการทบทวน การเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ต่อ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	ดำเนินการจัดส่ง หนังสือไปยัง อว. แล้ว
5.1	การแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ตามที่เสนอ	นายกสภา มหาวิทยาลัยลงนาม คำสั่งแต่งตั้งแล้ว
5.2	การพิจารณาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562)	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบองค์ประกอบ ตัว บ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาของ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 (การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562) ตามที่เสนอ โดยนำข้อเสนอแนะของ กรรมการพิจารณาดำเนินการต่อไป	รับทราบมติ โดย กปม. นำข้อเสนอแนะ ของกรรมการ ดำเนินการต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.3	การพิจารณารายงานผล การประเมินคุณภาพ ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานผล การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 โดย นำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณา ดำเนินการต่อไป	รับทราบมติ โดย กปม. นำข้อเสนอแนะ ของกรรมการ ดำเนินการต่อไป
5.4	การพิจารณารายงานการ ติดตาม ตรวจสอบ และ ประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2561	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบรายงานการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2561 โดยนำข้อเสนอแนะของ กรรมการพิจารณาดำเนินการ และให้ ดำเนินการจัด Retreat ของสภา มหาวิทยาลัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563	รับทราบมติ โดย คณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบฯ นำข้อเสนอแนะของ กรรมการดำเนินการ ต่อไป
5.5	การพิจารณา “ร่าง ” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษร ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุ วิทยฐานะ เช็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (ฉบับที่) พ.ศ....	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง ” พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน สาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุ วิทยฐานะ เช็มวิทยฐานะและครูประจำ ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม (ฉบับที่) พ.ศ.... ตามที่ เสนอ	รับทราบมติ โดย กปม. อยู่ระหว่าง ดำเนินการเสนอเรื่อง ต่อ อว. เพื่อพิจารณา ต่อไป
5.6	การพิจารณา “ร่าง ” ประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุง และค่าธรรมเนียม การศึกษาสำหรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ “ร่าง ” ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การกำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียม การศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ตามที่ เสนอ	รับทราบมติ โดยเสนอ อธิการบดีลงนามแล้ว

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.7	การพิจารณาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต การศึกษาพิเศษ หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2548	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาพิเศษ หลักสูตรกลางสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2548 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ความเห็นชอบต่อไป	รับทราบมติ โดย กปม. ดำเนินการเสนอเรื่องไปยัง อว. เพื่อพิจารณาต่อไป
5.8	การพิจารณาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563, หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 และ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 โดยนำข้อเสนอแนะของกรรมการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ความเห็นชอบต่อไป	รับทราบมติ โดย ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดำเนินการปรับปรุงแก้ตามข้อเสนอแนะ และ กปม. จะ ดำเนินการเสนอเรื่องไปยัง อว. เพื่อพิจารณาต่อไป
5.9	การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ. 08	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ. 08 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 1) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และ 4) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ตามที่เสนอ และเสนอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ความเห็นชอบต่อไป	รับทราบมติ โดย กปม. ดำเนินการเสนอเรื่องไปยัง อว. เพื่อพิจารณาต่อไป

วาระ	ชื่อวาระ	มติที่ประชุม	ผลการปฏิบัติ ตามมติ
5.10	การพิจารณาปรับปรุง รายวิชา หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2561	สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการปรับปรุง รายวิชา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง 2561 จำนวน 3 รายวิชา ได้แก่ 1) MG240 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2) MG361 การจัดการข้ามวัฒนธรรม และ 3) MG451 นวัตกรรมทางการจัดการ ตามที่ เสนอ	รับทราบมติ
5.11	การพิจารณาผลการ พิจารณาตำแหน่งทาง วิชาการ (ลับ)	รายละเอียดตั้งแต่วันที่รายงานการประชุมลับ	